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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชก าหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสดจากห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 

2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางจันทรา บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

6. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

7. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

8.  นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ 

9. นายยอดชาย  อัศวธงชัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

10.  นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer ฝ่ายการเงิน และกลยุทธ์ 
11. นางป่ินดาว โรจนกุล Group Accounting Controller ฝ่ายบัญชี 

12. ผู้แทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด  ท่ีปรึกษากฎหมาย ของบริษัทฯ 

13. ผู้แทนจาก บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเมนท์ จ ากัด  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ 

หมายเหตุ : สัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
 

เริ่มการประชุม 

นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

(“COVID-19”) ซ่ึงยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอันตรายของ 

COVID-19 และมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  จึงมีมติ 

ให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  

พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์  

(ประเทศไทย) จ ากัด (“Inventech”) ซ่ึงผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว 
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (วัน Record Date)  
ส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 127 ราย จาก

จ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  41,092 ราย โดยแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 41 ราย และรับมอบฉันทะ 86 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 

5,293,013,740 หุ้น จากจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 8,592,816,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5981 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นท่ีเข้าประชุมในวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 

103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อท่ี 30 ของบริษัทฯ 
 

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระท่ี 2 ว่า ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
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ท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดสามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  
 

จากนั้น นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และ

มอบหมายให้นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีชี้แจงขั้นตอน และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชมุ 

ให้ท่ีประชุมทราบ  

 

ล าดับต่อมา นายยอดชาย อัศวธงชัย เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนแจ้งวิธีปฏิบัติ

ในการประชุม ซ่ึงได้แก่กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมครั้งนี้โดยสรุป ให้ท่ีประชุมทราบ กล่าวคือ ท่ีประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบไุว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย

ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการ

พิจารณาลงมติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีค าถามและไม่ได้ตอบในท่ีประชุม บริษัทฯ จะตอบค าถามไว้ในรายงานการประชุม 
 

การออกเสียงลงคะแนนในมติต่างๆ ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ในแต่ละวาระได้ ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นรายใดท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

 

ส าหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น  

ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนท่ีเหลือจะถอืว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ี 

ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระแล้ว  

  

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนท่ีระบบจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้น

ออกจากการประชุม ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และจะถูกน า

ออกจากฐานการประชุมในทุกวาระท่ีเหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 
 

เพ่ือให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัท  

วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุม  

  
ภายหลังจากท่ีเลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการประชุมต่าง ๆ ให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ประธานฯ จึงด าเนินการ

ประชุม ตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และการมอบอ านาจการด าเนินการ  

ประธานฯ มอบหมายให้นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวาระนี้ให้ท่ีประชุมทราบ  

 

นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แจ้งต่อที่ประชุมว่า การน าเสนอรายละเอียดส าหรับวาระนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนท่ี 1  :   รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกจิการท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้รายงานต่อท่ีประชุม คือ Chief 

Financial Officer  

ส่วนท่ี 2  :   ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ซ่ึงผู้รายงานต่อท่ีประชุม คือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเมนท์ จ ากัด และ 

ส่วนท่ี 3  :   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าท ารายการดังกล่าว ซ่ึงผู้รายงานต่อที่ประชุม คือ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) 

โดยส าหรับส่วนท่ี 1 ซ่ึงเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกรรมการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง นั้น นางชื่นกมล  

ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากท่ีบริษัทฯ และ บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด (“ACU”) กับ บริษัท  

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (“AWN”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  ได้เข้าท า

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) เกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
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(มหาชน) (“TTTBB”)  และธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) 

ไปเม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ไปเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565  อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการเข้าท าธุรกรรมการจ าหน่ายไป 

ในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ซ่ึงยังมีความไม่แน่นอน และหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึงการเข้าท าสัญญาซ้ือขาย

หุ้นและหน่วยลงทุน (“SPA”) ระหว่างคู่สัญญา ท้ังนี้ ผู้จะซ้ือ และผู้จะขายยังไม่ได้เข้าท าสัญญาดังกล่าว เนื่องจากผู้จะซ้ือต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้เข้าซ้ือเงินลงทุนตามรายการ

จ าหน่ายไปก่อน จึงจะสามารถเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้  
 

อนึ่ง ข้อก าหนดและเงื่อนไขของรา่งสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนนั้น คาดว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามและสอดคล้องกับข้อก าหนด

และเงือ่นไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้เข้าท าเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2565    โดยตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ธุรกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย ์

ประกอบด้วย 
1.  หุ้นสามัญของ TTTBB รวมจ านวน 7,529,234,885 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมด 

ของ TTTBB ซ่ึงถือโดย ACU (ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 19,500 ล้านบาท  โดย

ปัจจุบัน TTTBB มีบริษัทย่อยอีกสองบริษัทคือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด (“TTTI”) ซ่ึง TTTBB ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

และ บริษัท อิน คลาวด์ จ ากัด  (“INC”) ซ่ึง TTTBB ถือหุ้นร้อยละ 99.99 นอกจากนี้ คู่สัญญาตกลงให้ด าเนินการปรับโครงสร้าง

เพ่ือให้ TTTBB TTTI และ INC เข้าถือหุ้นใน บริษัท ทรี บีบี จ ากัด (“3BB”) ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 รวมร้อยละ 

100.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ 3BB ก่อนวันท่ีสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ (“ธุรกรรมจ าหน่าย

หุ้น”) 
2. หน่วยลงทุนใน JASIF จ านวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ JASIF ซ่ึง

ถือโดยบริษัทฯ ในราคาหน่วยละ 8.50 บาท คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 12,920 ล้านบาท      ในกรณีท่ี JASIF ประกาศจ่ายเงินปันผล 

ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2566 ถึงวันท่ีสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ และ AWN หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุนจาก

บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว มูลค่าเงินปันผลดังกล่าวจะถูกน ามาหักออกจากราคาซ้ือหน่วยลงทุน ( “ธุรกรรม

จ าหน่ายหน่วยลงทุน”)  
 

ธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 32,420 ล้านบาท 

 

ล าดับต่อมา Chief Financial Officer ได้อธิบายให้ท่ีประชุมทราบถึงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงก่อนและหลงัการท ารายการ  โดย

กลุ่ม TTTBB เป็นกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านการให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูงส าหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Broadband Internet) รวมถึงการให้บริการโครงข่ายดิจิทัล และบริการ

โทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) การพัฒนา จ าหน่าย หรือให้บริการซอฟต์แวร์ท่ัวไป และ

ซอฟต์แวร์สนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  และมี 3BB เป็นเจ้าของ domain name ในขณะท่ี JASIF เป็นกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นเจ้าของเส้นใยแก้วน าแสง ซ่ึงให้ TTTBB เช่าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ือการด าเนินธุรกิจ  ภายหลังการท าธุรกรรม

จ าหน่ายหุ้น และธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว TTTBB, TTTI,  INC, 3BB (เรียกรวมว่า “กลุ่ม TTTBB”) และ JASIF จะสิ้น

สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยและกิจการท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ  ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องยุติการด าเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ท่ี

ให้บริการแก่ลูกค้า Residential ท้ังหมด โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุน

เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งจะอยู่ในรูปของเงินสด  บริษัทฯ จะยังคงมีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อย

อื่นๆ อาทิ การให้บริการวงจรเช่าแก่ลูกค้าองค์กร (Corporate Leased Line) ภายใต้บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด (“Ji-NET”)   

การให้บริการคอนเทนต์ ผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซ่ึงได้แก่บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (“JSTC”) และ

บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด (“3BB TV”)  ซ่ึงมี แพลตฟอร์ม และสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัท  

พรีเมียม แอสเซท จ ากัด (“PA”) ตลอดจนธุรกิจของกลุ่มบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“JTS”) ท้ังนี้ ยังไม่รวม

ธุรกิจใหม่ในอนาคตท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้เข้าข่ายมีสินทรัพย์ทั้งหมด หรือเกือบท้ังหมดในรูปของเงินสด (Cash 

Company) แต่อย่างใด 
 

ส าหรับประมาณการเงินรับและการใช้เงินนั้น  เงินท่ีได้จากธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะจัดออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 

(1) เงินส ารองเพ่ือเป็นประกันความรับผิดชดใช้ในความเสียหาย ซ่ึงอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ 

วันท่ีการซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ (escrow) และเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมและภาษี (2) เงินส ารองเพ่ือช าระหนี้สินบางส่วนให้แก่
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เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ  และ (3) เงินส ารองเพ่ือจดัสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินลงทุนต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส าหรับเงินส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 19,320 ล้านบาท นั้น  หากบริษัทฯ จะน าไปใช้เพ่ือการใดๆ  

บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ต่อไป   

 

ท้ังนี้ การเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้น และธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทฯ มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ และขั้นตอนการด าเนินงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยหลัก 3 เรื่อง ดังนี้ 

 วันท่ี 23 กันยายน 2565  : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  

  วันท่ี 18 ตุลาคม 2565  : การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของ JASIF  

 หลังจาก วันที่ 18 ตุลาคม 2565  : เข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติจาก กสทช. เพ่ือเข้าซ้ือเงินลงทุนใน TTTBB  ซ่ึงคาดว่า กสทช.จะ

ใช้เวลาพิจารณาไม่น้อยกว่า 90 วัน  โดยหลังจากท่ี กสทช.อนุมัติแล้ว ผู้ซ้ือและผู้ขายจะเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนต่อไป  

เบ้ืองต้นคาดว่าการด าเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุน จะแล้วเสร็จ

ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2566  

 

ภายหลังจากท่ี Chief Financial Officer ได้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นของ TTTBB  และหน่วยลงทุน 

JASIF ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด น าเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น  

 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นต่อรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

1). ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ : จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงของการ

เข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทฯ จะจ าหน่ายหุ้นของ TTTBB ท่ีถือโดย ACU จ านวน 7,529,234,885 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนจ านวนร้อยละ 99.87 ของหุ้นสามัญท้ังหมดของ TTTBB และจ าหน่ายหนว่ยลงทุนใน JASIF จ านวน 

1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 19.00 ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของ JASIF ซ่ึงถือโดยบริษัทฯ แล้วนั้น ท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าท ารายการดังกล่าว

จะท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังลดภาระความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ การด ารงสถานะเงินสดท่ีเพียงพอ 

การรักษาสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ (Covenant) และสญัญากับ JASIF ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า 

การเข้าท ารายการธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม 

2). ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าท ารายการ : เนื่องจากการเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่าย

หน่วยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเข้าท ารายการจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนพร้อมกัน ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

พิจารณามูลค่าโดยรวมของการเข้าท ารายการ ซ่ึงราคาท่ีเหมาะสมส าหรับการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสมมติฐานส าคัญคือ  

การต่ออายุสัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ ระหว่าง TTTBB และ JASIF โดยหากพิจารณาจากกรณีต่าง ๆ 3 กรณี ซ่ึงในแต่ละ

กรณี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณมูลค่าของ TTTBB และ JASIF โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow Approach) เพ่ือสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไร และสร้างกระแสเงินสดของ TTTBB และ JASIF ท่ีต่อเนื่องกัน 

ในอนาคต โดยอ้างอิงจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาในอดีต และก าหนดสมมติฐานจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และการด าเนินงานของ 

TTTBB และ JASIF ท้ังนี้ มูลค่าของการเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 24,589.43 – 

40,687.00 ล้านบาท  ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาท่ีบริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่าย

หน่วยลงทุนที่ 32,420 ล้านบาท เป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาเหมาะสม ตามสมมติฐานท้ัง 3 กรณี 

3). ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขการเข้าท ารายการ : อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเข้าท ารายการในคร้ังนี้ ยังอาจมี

ความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้น 2 ประเด็นคือ 1) ความไม่แน่นอนของการด าเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่มี

แผนท่ีแน่ชัดในการน าเงินสดคงเหลือไปลงทุนในธุรกิจอื่น เพ่ือสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ 2) ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระยังไม่สามารถยืนยันถึงความสมเหตุสมผลในสัญญาซ้ือขายหุ้น และหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากการเข้าท า

ธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ ยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอีกหลายข้อ ท่ียังมีความไม่แน่นอน รวมท้ัง การเข้าท า

รายการจะต้องได้รับอนุมัติจาก กสทช. ซ่ึงหากการเข้าท ารายการดังกล่าวยังมิได้รับการอนุมัติจาก กสทช. บริษัทฯ และ AWN  
จะยังไม่สามารถเข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุน (SPA) ได้ (ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ข้อก าหนด และเงื่อนไข 

ของสัญญาซ้ือขายหุ้นและหน่วยลงทุนนั้น โดยส่วนใหญ่ น่าจะสอดคล้องกับข้อก าหนด และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้)  

ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์เกี่ยวกับการจ าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย (TTTBB) และกิจการท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ (JASIF) มูลค่ารวมท้ังสิ้น 32,420 ล้านบาท 
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เม่ือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกล่าวรายงานความเห็นเกี่ยวกับการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกจิการท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ จบลง

แล้ว นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทต่อการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ความว่า จากความเห็นข้างต้นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและ

จ าหน่ายหน่วยลงทุนมีความสมเหตุสมผล  และอยู่ในช่วงราคาท่ีเหมาะสม  แต่เนื่องจากผลจากการเข้าท ารายการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความ

ไม่แน่นอนของการด าเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทจัสมินฯ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ 

การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ดังกล่าว  

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการได้น าความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมาพิจารณาประกอบ โดยวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนโอกาส

และความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการดังกล่าวโดยละเอียดแล้วเห็นว่า การเข้าท าธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ยังมี

ความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากกว่า  จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยมีเหตุผล

ประกอบดังนี้  

 ข้อดี  

1. เม่ือธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จลง  นอกจากเงินสดท่ีจะได้รับจ านวน 32,420 ล้านบาทแล้ว  หนี้สินของกลุม่ TTTBB จ านวนประมาณ

74,007 ล้านบาท (ตัวเลข ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565) ก็จะไม่อยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ อีกต่อไป  รวมไปถึงภาระผูกพัน 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม TTTBB ท่ีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

ในส่วนของงบการเงิน นอกจากการรับรู้ก าไรจากการขายในงบรวมแล้ว  ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแข็งแกร่งขึ้น ซ่ึง

จะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคต 

2. สภาพการแข่งขันในธุรกิจท่ีเพ่ิมขึ้นจากแนวโน้ม Fixed Mobile Convergence ท าให ้ TTTBB ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพียงอย่างเดียวประสบความยากล าบากในการแข่งขัน  ดังนั้นเม่ือมีโอกาสเข้ามาด้วยราคาเสนอซื้อ 

ท่ีเหมาะสม  แล้วน าเงินสดท่ีได้ไปลงทุนในกิจการท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า และมีโอกาสเติบโตในอนาคต  ก็เป็นเรื่องท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรท่ีจะน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 ข้อเสีย 

ในส่วนของข้อเสีย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า ภายหลังจากท่ีธุรกรรมเสร็จสิ้นลง  กลุ่มบริษัทฯ จะต้องยุติการด าเนินธุรกิจ 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการแก่ลูกค้า Residential ท้ังหมด  และแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะยังคงมีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อย

อื่นๆ เช่น ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทย่อย  ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในส่วนของกลุ่ม JTS   

แต่การท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะจัดหาธุรกิจหลัก (Core Business) ใหม่นั้น  เป็นเรื่องท่ีท้าทาย  โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงขนาดธุรกิจท่ีมีขนาด

เท่าหรือใกล้เคียงกับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตท่ีกลุ่มบริษัทฯ เคยท า  จึงอาจต้องใช้เวลาศึกษา และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

พอสมควร    
 

 ธุรกิจภายหลังการท าธุรกรรม 

ภายหลังการท าธุรกรรมจ าหน่ายสินทรัพย์เสร็จสิ้นลง กลุ่มบริษัทฯ จะมีธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม หลักๆ คือ 

1. ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ ผ่าน IPTV แพลตฟอร์ม ของ 3BB TV และ JSTC ซ่ึงนอกเหนือจากการให้บริการลูกค้า 3BB GIGATV 

เดิมแล้ว ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย จึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 

2. ธุรกิจให้บริการวงจรเช่ากับลูกค้าองค์กร (Corporate Leased Line) ซ่ึงด าเนินการผ่าน Ji-NET 

3. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้แก่ การให้เช่าพ้ืนท่ีอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ของ PA 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทแม่ของ JTS ซ่ึงเป็นผู้น าด้าน Internet Gateway, IPLC, Crypto Mining และยังประกอบธุรกิจ Data 

Center และ Cloud Computing อีกด้วย 

 

 ธุรกิจใหม่ 

ส าหรับธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มุ่งเน้นต่อยอดจากจุดแข็งเดิมให้เข้ากับแนวโน้ม (Trend) ของโลกด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยบริษัทฯ 

มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจพลังงานสะอาด และ Innovative Technology โดยด้านสุขภาพ เป็นการต่อยอดธุรกิจ 

TeleHealth เดิม ท่ีบริษัทฯ ท าอยู่กับ กสทช. ด้านพลังงานสะอาด  เป็นการต่อยอดจากการท าเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) 

ของ JTS ท่ีต้ังเป้าจะใช้พลังงานสะอาด 100% และ Innovation Technology เป็นการลงทุนด้าน R&D ของเทคโนโลยีใหม่ต่างๆ เช่น 

AI, Blockchain และ Robotics เพ่ือสนับสนุนธุรกิจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการในอนาคต  
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ท้ังนี้ ข้อมูลโดยสังเขปของธุรกิจใหม่แต่ละประเภท เป็นดังนี้ 

1.  ธุรกิจด้านสุขภาพ 

เนื่องจาก ปัจจุบัน ประชากรโลก ซ่ึงรวมถึงประชากรในประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว โดยสังคมไทยนั้น ถือว่าได้เข้าสู่รูปแบบ

สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี 2565 ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้น าเทคโนโลยีท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ ตลอดจนได้ทดลองให้บริการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว อาทิ เทคโนโลยี Big Data, AI, Telemedicine และ 

Remote Patient Monitoring เข้ามาพัฒนาบริการเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยใหผู้้สูงอายุสามารถได้รับค าปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวก ลดการเดินทาง และ

สามารถรับการรักษาได้ทุกที่ เป็นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง    การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพนี้ เป็น

บริการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และจะได้ขยายให้เติบโตขึ้น ต่อไป 

2.  ธุรกิจด้านพลังงานสะอาด  

เม่ือกล่าวถึงแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทั่วโลก จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าส่วนท่ีเป็นพลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ และพลังงานลมเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ในขณะท่ีพลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลค่อยๆ ลดสัดส่วนลง 

ส าหรับประเทศไทย ซ่ึงมีทรัพยากรแสงอาทิตย์ท่ีเหมาะสมตลอดท้ังปี ก็มีการเติบโตด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างรวดเร็ว

เช่นเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การท าธรุกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของ JTS ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงเห็นว่า ควรน าพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

มาใช้ในการขุดเหมือง โดยเฉพาะพลังงานสะอาดจากโซลาร์ ฟาร์ม ดังนั้น JTS จึงได้เริ่มพัฒนาฟาร์มดังกล่าวขึ้นท่ีจังหวัดราชบุรี 

โดยเริ่มต้นท่ีประมาณ 4 เมกะวัตต์ และต้ังเป้าหมายว่าเหมืองขุดบิตคอยน์ของบริษัทจะเป็นเหมืองขุดท่ีใช้พลังงานสะอาด 100% 

จากแสงอาทิตย์ คือ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แล้วเก็บพลังงานในแบตเตอรี่แบบ Grid Scale ซ่ึงมีขนาดใหญ่ และมีความจุสูง เพ่ือ

ใช้หมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีแผนจะต่อยอดการน าพลังงานแสงอาทิตย์จากฟาร์มดังกล่าวไปใช้ให้บริการแก่ลูกค้า

องค์กร และลกูค้าครัวเรือนท่ัวไปต่อไปในอนาคต และมีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยี Big Data และ AI เพ่ือรองรับ Smart Grid  
ซ่ึงเป็น Grid ท่ีสามารถรองรับการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน (Renewal Energy) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมถึงเทคโนโลยี 

Blockchain ส าหรับการท า P2P Energy Trading 

3.  Innovative Technology  

บริษัทฯ จะมุ่งลงทุนด้าน R&D ในเทคโนโลยีด้าน AI, Blockchain และ Robotics เพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ  

ของบริษัทฯ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจท่ีบริษัทฯ  

ท าอยู่หรือท่ีจะท าต่อไปในอนาคต ตัวอย่างเช่น TeleHealth, Fintech,  Energy Trading, Industrial Automation ฯลฯ  

 

อนึ่ง รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามหัวข้อ 10 

เรื่อง “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ” ของสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์เกี่ยวกับการจ าหน่าย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง หรือ สารสนเทศตามบัญชี 1 ซ่ึงได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการ 

ท่ีเกี่ยวข้อง และการมอบอ านาจการด าเนินการให้กรรมการบริหาร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการบริหาร มอบหมาย 

เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นทุกประการ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมจ าหน่ายหุ้นและธุรกรรมจ าหน่ายหน่วยลงทุน

ข้างต้น 

 

เม่ือนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) กล่าวรายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าท าธุรกรรม

การจ าหน่ายหุ้นและจ าหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทฯ จบลงแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือแสดง
ความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

1.  นายฤทธพันธ์ สุขพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 371,000 หุ้น มีค าถามดังนี้ :  
1)  “บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการขายสินทรัพย์จ านวนประมาณ 19,000 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเหลือจากการหักค่าใช้จ่ายส ารอง 

ต่าง ๆ แล้ว ไปใช้จ่ายในด้านใดต่อไป” 

 Chief Financial Officer ตอบว่า :  “ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ได้กล่าวแล้วข้างต้น เงินส่วนท่ีเหลือ

จากการจัดสรรเพ่ือการส ารองต่าง ๆ  ส่วนหนึ่งจะน าไปใช้ส าหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ส าหรับเรื่องการ

พิจารณาจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีบริษัทฯ คิดว่า ท่านผู้ถือหุ้นน่าจะมีความประสงค์ท่ีจะรับทราบข้อมูลนั้น ขอชี้แจงว่าเป็นเรื่องท่ี
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คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาต่อไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น  

ความจ าเป็นในการส ารองเงินเพ่ือการลงทุนในธุรกิจใหม่ เงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น” 

2)  “JAS ได้ก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใดจากราคาหุ้น JTS ท่ีปรับจาก 1.20 บาท ขึ้นไปถึง 590 บาท หากได้ก าไร บริษัทฯ ได้น า

ก าไรไปใช้จ่ายด้านใดบ้าง”  
Chief Financial Officer ตอบว่า :  “บริษัทฯ ไม่ได้ขายเงินลงทุนของบริษัทฯ ท้ังท่ีถือโดยตรง และถือผ่านบริษัทย่อย 

ออกไปแต่อย่างใด ท้ังหมดยังคงบันทึกเป็นเงินลงทุนของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของ JTS ไม่ได้มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน

ของบริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ” 

 

2.  นายคมเดช ยงสุวรรณกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 150,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ :  

1)  “หลังจากได้เงินจากการขายบริษัทย่อยและกองทุนแล้ว บริษัทฯ จะน าเงินไปลงทุน หรือประกอบธุรกิจอะไร” 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ส าหรับเรื่องของธุรกิจใหม่นั้น ได้รายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วใน Presentation 

slides เม่ือสักครู่นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ขอกล่าวเสริมว่า “พลังงานสะอาด” เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคต แต่เนื่องจากธุรกิจ
ดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนเบ้ืองต้นค่อนข้างสูง ฉะนั้น ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีเงินเหลือจากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ ก็จะสามารถน ามาลงทุน 

ในธุรกิจโซลาร์ ฟาร์ม ได้ ท้ังนี้ เพ่ือใช้ในกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร และครัวเรือนต่อไป โมเดลส าหรับ 

การให้บริการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจัดท า ซ่ึงหากเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ส าหรับธุรกิจ TeleHealth นั้น ไม่ได้ใช้

เงินลงทุนมากเท่าธุรกิจด้านพลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต บริษัทฯ ต้องการจะใช้เงินลงทุนในธุรกิจอื่นใด บริษัทฯ ยังคงมีเงิน

ส ารองเพ่ือการลงทุนอยู่จ านวนประมาณ 2,000 ล้านบาท และบริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับ 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์อย่างถูกต้อง” 
2)  “ในอนาคตจะถอนหุ้น JAS ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่”  

Chief Financial Officer ตอบว่า :  “ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงด าเนินธุรกิจอยู่โดยผ่านทางบริษัทย่อยอื่น ๆ และ

นอกจากการด าเนินธุรกิจปัจจุบันแล้ว ก็ยังมีธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีบริษัทฯ ก าลังศึกษา และพิจารณาเข้าลงทุนในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นบริษัทฯ 

ไม่ได้มีแผนการท่ีจะถอนหุ้น JAS ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด” 
3)  “บริษัทฯ ได้ก าไรจากการท าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์หรือไม่”  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “การขุดบิตคอยน์ขึ้นอยู่กับราคาของเหรียญ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ซ่ึงก่อนหน้านี้ JTS  
มีก าไรค่อนข้างดี แต่ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นช่วงที่เหรียญราคาตกก็ถือว่าเป็นช่วงที่บริษัทไม่มีก าไร อย่างไรก็ดี JTS มีนโยบายท่ีจะเก็บเหรียญท่ีขุด

ได้ไว้ และจะขายท าก าไรก็ต่อเม่ือราคาฟ้ืนกลับมาถึงจุดท่ีเหมาะสมเท่านั้น ดังนั้น ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์

อาจเป็นผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นชั่วคราว เพราะเม่ือราคาเหรียญกลับคืนมาในจุดท่ีเหมาะสม   ในอนาคต บริษัทก็สามารถขายเหรียญเพ่ือท าก าไร

ได้” 

4)  “ในเม่ืออนาคตของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ดูจะไม่สดใส บริษัทฯ ควรพิจารณายุติการขุดบิตคอยน์หรือไม่”  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า : “ตามความเป็นจริง เป้าหมายส าคัญของ JTS คือการท าธุรกิจ FinTech โดยบริษัท

ได้ด าเนินการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์เพ่ือน าเทคโนโลยี Blockchain มารองรับอุตสาหกรรมด้านการเงิน ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์

เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจท้ังหมดของ JTS ซ่ึงยังมีความม่ันใจว่าราคาของบิตคอยน์จะกลับไปสู่จุดท่ีเหมาะสมในอนาคต ข้อดีในการลงทุน

ในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของ JTS ในขณะนี้ คือ ราคาเคร่ืองขุดจะถูกลงอย่างมีนัยส าคัญ (ราคาเคร่ืองขุดจะแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยน

ของบิตคอยน์ซ่ึงเป็นดอลล่าร์สหรัฐ) เม่ือราคาบิตคอยน์ตก ก็จะส่งผลให้ราคาเครื่องขุดบิตคอยน์ตกลงด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ในอนาคต 

หากราคาบิตคอยน์กลับคืนไปในจุดท่ีเหมาะสม JTS ก็จะมีก าไรเกินกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ในแผนธุรกิจ”  

5)  “เม่ือเงินปันผลของ JTS ถือว่าเป็นรายได้ของ JAS ดังนั้น จึงอยากทราบว่าท่ี JAS ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นเพราะ 

มีผลการด าเนินงานขาดทุนอยู่ ใช่หรือไม่”  

Chief Financial Officer ตอบว่า :  “ท่ีผ่านมา JTS ยังไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด” 

 

3.  นายพิสุทธิ ์งามวิจิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางศันสนีย์ ทิพากร ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 150,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ : 

“หาก Deal นี้ ไม่เกิด และสงครามราคารุนแรงขึ้น ท าให้ ARPU ต่ ากว่าค่าเช่าท่ีต้องจ่ายให้แก่ JASIF  ผู้บริหารของบริษัทฯ มีกลยุทธ์

ในการต้ังรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร และมีความเชื่อม่ันมากน้อยเพียงใดว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านของ TTTBB จะสามารถอยู่รอด

ได้ ขอให้ผู้บริหารให้ค าตอบเพ่ือความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในความม่ันคงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านในอนาคตของบริษัทฯ” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “บริษัทฯ ตระหนักถึงการแข่งขันด้านราคาซ่ึงเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงในตลาด 

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในระยะหลัง ๆ มานี้ แต่ TTTBB ก็ยังคงสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้ และมีจ านวนลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น โดย

เน้นนโยบายการลดอัตรายกเลิกการใช้บริการ (Churn Rate) ซ่ึงได้ด าเนินมาเป็นเวลา  2-3 ปีแล้ว  ด้วยการน าเสนอบริการ IPTV หรือ 
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3BB GIGATV ซ่ึงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนท่ีจะให้บริการ IoT แก่ลูกค้า เพ่ือเป็นการรักษาลูกค้า 

ให้อยู่กับบริษัท ซ่ึง IPTV และ IoT ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บริษัทมีแผนท่ีจะสร้างรายได้จากการเป็นพันธมิตร 

ทางธุรกิจกับ AIS โดยการน าผลิตภัณฑ์ (Products) เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของ AIS มาให้บริการแก่ลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

ของ TTTBB โดยท่ีในขณะเดียวกัน AIS ก็สามารถใช้โครงข่ายของ TTTBB ท่ีไม่ได้ใช้งานและมีอยู่จ านวนหนึ่งในการให้บริการได้ เหล่านี้ 

เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพ่ิมในอนาคต ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจใหม่ท่ีกล่าวถึงไปแล้วข้างต้น อยู่ในแผนการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ท่ีจะสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่กลุ่ม JAS ในอนาคตอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ว่าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น และหน่วยลงทุนของบริษัทฯ นี้  

จะส าเร็จหรือไม่ก็ตาม เราจะยังคงเน้นนโยบายการรักษาลูกค้า การสร้างรายได้เพ่ิมในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และการเข้าสู่ธุรกิจ 

ใหม่ ๆ ท่ีได้กล่าวถึงแล้ว โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต”    

 

4.  นางสาวมยุรี โชวิกรานต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 70,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้  :  “มีโอกาสหรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะแบ่ง

เงินสดบางส่วนจากจ านวนประมาณ 19,000 ล้านบาท ท่ีเหลือจากการจัดสรรเพ่ือการส ารองต่าง ๆ  แล้ว มาพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผล

พิเศษใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ส าหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษนั้น คณะกรรมการบริษัทได้หารือกัน

และมีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังไม่ควรประกาศเรื่องการจ่ายเงินปันผลโดยชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจาก 1) การท ารายการ

การจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงมเีงื่อนไขท่ีเกิดขึ้นก่อนการท ารายการ เช่น การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน JASIF  
ในเรื่องต่าง ๆ การขออนุมัติจาก กสทช. ฯลฯ และ 2) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องพิจารณาก าไรท่ีเกิดขึ้นจริงจากธุรกรรม 

การจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นสามัญของ TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF มาประกอบการพิจารณาพร้อมกันกับผลประกอบการของบริษัทฯ  

ตามสถานภาพของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ท้ังนี้ คาดว่าธุรกรรมการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์จะเสร็จสิน้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566     

ด้วยองค์ประกอบในการตัดสินใจดังกล่าว บริษัทฯ จึงใคร่ขอยังไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นตัวเลขเฉพาะเจาะจง เพราะอาจเป็นการชี้น า 

ท่ีผิดเพ้ียน เงินส่วนท่ีเหลือจากธุรกรรมในครั้งนี้ จะต้องเตรียมไว้เพ่ือการลงทุนในอนาคตก่อน แล้วจึงอาจน ามาพิจารณาจ่ายปันผลต่อไป 

ท้ังนี้ คงต้องให้การท าธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น และสะท้อนในงบการเงินท่ีจะออกภายหลังการท าธุรกรรมแล้ว หากในช่วงเวลาหลังจากนั้น 

ซ่ึงคาดว่า บริษัทฯ น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลงทุน บริษัทฯ ก็จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้มีความชัดเจนต่อไป” 

 

5.  นายปริญญา กระจ่างมล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 11,500 หุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้ :  “บริษัทฯ ควรมีแผนการลงทุน 

ในอนาคตท่ีชัดเจนในแต่ละด้าน เพ่ือแสดงให้เห็นว่ารายได้จะเกิดขึ้นเม่ือใด และผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์เม่ือใด เพราะผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ

เงินปันผลมาเป็นเวลานานแล้ว” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ชี้แจงว่า :  “ธุรกิจท่ีบริษัทฯ เห็นว่าจะสามารถด าเนินการได้ก่อนธุรกิจใหม่อื่น ๆ ท่ีอยู่ใน

แผนการลงทุนคือ ธุรกิจพลังงานสะอาด แต่เนื่องจากต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมากจึงอาจต้องรอให้ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น TTTBB และ

จ าหน่ายหน่วยลงทุน JASIF ครั้งนี้ เสร็จสิ้นลงเสียก่อน”  
 

6.  นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 30,650,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ :  

1)  “บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการขาย TTTBB ไปซ้ือหุ้น JTS เพ่ิม หรือไม่” 

Chief Financial Officer ตอบว่า   :  “ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนท่ีจะด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด” 
2)  “การผลิตแบตเตอรี่ในธุรกิจพลังงานสะอาดนั้น เป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ขอเรียนว่ามีหลายเทคโนโลยี แต่ท่ีค่อนข้างมีประสิทธิภาพ คือเทคโนโลยีลิเธียม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลิเธียมมีราคาสูง จึงเป็นข้อจ ากัดส าหรับการลงทุน อีกท้ังสถานการณ์เงินเฟ้อก็ท าให้ราคาแบตเตอรี่ 

ลิเธียมยังลดลงได้ไม่มากพอท่ีจะน าไปใช้ใน Grid storage battery ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ นอกจากเทคโนโลยีลิเธียมแล้ว ยังมีเทคโนโลย ี

อื่น ๆ ท่ีเริ่มทยอยเข้ามาเช่นเดียวกัน ซ่ึงการน าเอาแบตเตอรี่มาใช้ในการเก็บพลังงานท่ีผลิตได้จากแสงอาทิตย์เพ่ือให้จ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 

ชั่วโมง นั้น เป็นเป้าหมายส าคัญท่ีทุกประเทศท่ัวโลกมีความประสงค์ท่ีจะท าให้ได้ ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ พิจารณาเข้าสู่ธุรกิจนี้เพ่ือรองรับธุรกิจ

เหมืองขุดบิตคอยน์ของ JTS ท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ตลอดจนมีความเข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้ดี และสามารถน ามาใช้งาน 

ในอนาคตได้” 
3)  “ภายหลังจากการขาย TTTBB แล้ว รายได้จาก 3BB GIGATV จะเป็นของ TTTBB หรือของ 3BB TV ท่ี JAS ยังถือหุ้นอยู่” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “รายได้จาก 3BB GIGATV เป็นรายได้จากคอนเทนต์ ซ่ึงภายหลังการขายแล้ว 

จะยังคงอยู่ที่กลุ่ม JAS” 
4)  “ในสถานการณ์ปัจจุบัน จากต้นทุนท่ีใช้ในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์นี้ คุ้มหรือไม่ ส าหรับ JTS” 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “JTS ยังคงมีก าไรจากส่วนของ Running cost ซ่ึงได้แก่ค่าไฟฟ้า และค่าด าเนินการ 

แต่หากรวมค่าเสื่อมของเครื่องขุดก็ถือว่ายังไม่คุ้ม หากพิจารณาจากราคาบิตคอยน์ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ดังท่ีได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบ

แล้วว่า JTS ยังคงเก็บเหรียญท่ีขุดได้ไว้ และจะยังไม่ขายจนกว่าราคาจะเหมาะสม ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงส าหรับอนาคต” 

5)  “บิตคอยน์ต้องมีราคาเท่าใดจึงจะคุ้มกับค่าเสื่อม” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “เราคงไม่สามารถให้ค าตอบท่ีแน่นอนได้ว่า บิตคอยน์ต้องมีราคาเท่าใดจึงจะคุ้มกับ

ค่าเสื่อม เพราะ JTS ก็คงมีประมาณการของเรื่องนี้อยู่ และดังที่ได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบแล้วก่อนหน้านี้ว่า JTS ก็พยายามลดค่าใช้จ่าย 

ด้วยการท าโซลาร์ ฟาร์ม เพ่ือลดต้นทุนใหญ่ ซ่ึงได้แก่ค่าไฟฟ้าท่ีจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงจะท าใหถ้ึงจุดคุ้มทุน (Break even 

point) เร็วขึ้น ส าหรับรายละเอียดเชิงลึก บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะของ JTS”  

6)  “ขอให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจ FinTech ท่ี JAS จะท าว่ามีอะไรบ้าง” 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “FinTech เป็นธุรกิจภายใต้กรอบการด าเนินงานของ JTS ในขณะท่ี JAS จะมุ่งสู่

ธุรกิจพลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น และจ าหน่ายหน่วยลงทุนครั้งนี้เสร็จสิน้แล้ว แผนธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ จะมีความชัดเจนมากขึ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้ทราบต่อไป” 

7)  “อัตราส่วนก าไรปัจจุบันของ GIGATV เป็นอย่างไร” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “ปัจจุบัน เรายังไม่เห็นก าไรของ GIGATV เนื่องจากเป็นบริการเสริมท่ีน ามาสนับสนุน   

การด าเนินธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพ่ือการรักษาฐานลูกค้า และลดอัตราการยกเลิกบริการ” 

8)  “JAS สนใจท าแบตเตอรี่รถยนต์หรือไม”่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้น คือ Grid Storage  ซ่ึงหมายถึงการน าเทคโนโลยีเก็บพลังงานมา

สนับสนุนระบบการจ่ายไฟ จึงเป็นแบตเตอรี่ท่ีต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์ คุณสมบัติท่ีส าคัญของแบตเตอรี่ส าหรับธุรกิจพลังงานสะอาดคือ 

มีความจสุูง เพ่ือจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เราผลิตได้วันละประมาณ 4 ชั่วโมง มาใช้ได้ตลอดท้ังวัน” 

 

7.  นายชูเกียรติ เจียรแสงทอง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 780,000 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ :  

1)  “หลังจากท่ีขาย TTTBB แล้ว จะสามารถเปิดเผยเกี่ยวกับหนี้ของบริษัทฯ ได้หรือไม่” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “จ านวนหนี้สินท่ีบันทึกไว้ในงบการเงินล่าสุด (งบการเงินประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 

2565) ของบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 80,000 ล้านบาท แต่เม่ือธุรกรรมการขาย TTTBB สิ้นสุดลง จะไม่มีการบันทึกภาระหนี้สินของ TTTBB 

รวมถึงภาระผูกพันต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงินของบริษัทฯ อีกต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้หนี้สินของกลุ่ม 

JAS ลดลงประมาณ 74,000 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 6,700 ล้านบาท ซ่ึงเป็นหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ียังคงอยู่กับบริษัทฯ” 

2)  “D/E Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) จะเป็นอย่างไรภายหลังการขาย TTTBB” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “D/E Ratio ของบริษัทฯ จะลดลงค่อนข้างมากภายหลังการขาย TTTBB เนื่องจาก

บริษัทฯ ไม่ต้องบันทึกภาระหนี้สินของกลุ่ม TTTBB ท้ังหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อีกต่อไป” 

3)  “ขณะนี้ คดีของ JSTC มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ปัจจุบัน คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ท้ังนี้ หากมีความ

คืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป” 

 

8.  นายพลสิทธิ์ เสรีคุณานุคุณ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 55,500 หุ้น มีค าถาม ดังนี้  :  “JAS ลงทุนให้ JTS แล้วได้ผล

ก าไร ผู้ถือหุ้นของ JTS ได้รับเงินปันผลต่อเนื่อง จึงอยากทราบว่า JAS ได้ผลก าไรจาก JTS หรือไม่ และจะตอบแทนผู้ถือหุ้น ของ JAS 

เองอย่างไร” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของ JTS ผลการด าเนินงานของกลุ่ม JTS ก็สะท้อนอยู่ใน

งบการเงินของกลุ่ม JAS ซ่ึงหาก JTS มีการจ่ายเงินปันผลขึ้นมาให้กลุ่ม JAS บริษัทฯ ก็จะรับรู้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ส าหรับประเด็น

ท่ีว่า JAS จะตอบแทนผู้ถือหุ้นของ JAS อย่างไรนั้น เป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการต้องพิจารณาต่อไปในอนาคต” 

 

9.  นางปราณีต อุดมสิทธิเศรษฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 360,147 หุ้น มีค าถาม ดังนี้  :  

1)  “บริษัทฯ จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลปกติให้แก่ผู้ถือหุ้นดังเช่นท่ีผ่านมาได้เม่ือใด” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ยังคงไม่สามารถให้ค าตอบท่ีแน่นอนได้ในขณะนี้ เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอน

อีกหลายด้าน ดังที่คุณชื่นกมลได้เรียนให้ท่ีประชุมทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม หากธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF  

เสร็จสิ้นลง และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ บริษัทฯ ก็อาจพิจารณาทยอยจ่ายเงินปันผลได้”  

2)  “บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจ าหน่ายพลังงานสะอาดให้แก่การไฟฟ้าได้ประมาณกี่กิโลวัตต์ต่อปี” 
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “ท่ีประมาณการไว้นั้นเป็นหลักร้อยเมกะวัตต์ต่อปี” 

 

10. นางพิจิตรา ค้ าชู ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 122,900 หุ้น มีค าถาม ดังนี้  :  “บริษัทฯ จะท าเหรียญคริปโตส าหรับการ 

ซ้ือขายด้วยหรือไม”่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า :  “JTS ได้ด าเนินการเปิดบริษัทท่ีประเทศสิงคโปร์ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ โดยหนึ่งใน

วัตถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว คือการออก ICO (Initial Coin Offering : การระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอ

ขายดิจิทัลโทเคนผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน) โดยคาดว่าจะซ้ือขายในต่างประเทศ”  

 

11. นายสุเวช ไพรพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจ านวน 109,800 หุ้น มีค าถาม ดังนี้ :  “บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการ

ด าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านในอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งในปัจจุบัน” 

นายยอดชาย อัศวธงชัย ในฐานะกรรมการบริษัท ตอบว่า :  “หากไม่นับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน TTTBB ก็ยังมีบริการ Home 

solutions ต่าง ๆ ท่ีจะใหบ้รกิารแก่ลูกค้าอีก ไม่ว่าจะเป็น IoT หรือบริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย รวมถึงพลังงานสะอาด ท่ียังคงมี

ท้ังความสามารถ และโอกาสท่ีจะเสนอให้กับลูกค้าในฐานลูกค้าปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของบริการ TTTBB คือไม่มี Mobile 

Convergence ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทจึงพยายามเข้าเป็น Strategic Partner กับ AIS เพ่ือน าผลิดภัณฑ์บางส่วนของ AIS มาให้บริการเป็น

โซลูชันให้แก่ลูกค้า” 

 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และ/หรือแสดงความเห็นอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้แล้ว เลขานุการคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และการมอบอ านาจการด าเนินการ 
 

มติท่ีประชุม  :  อนุมัติการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และการมอบอ านาจการด าเนินการ ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วน 

ได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เท่ากับ 5,297,976,587 หุ้น  ไม่มีผู้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

ในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย มติท่ีประชุมเป็นดังนี้ 
เห็นด้วย 5,149,909,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.2052 

ไม่เห็นด้วย 148,015,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.7938 

งดออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

บัตรเสีย   0 เสียง   

 

วาระท่ี 2 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จึงขอเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จ านวน 1 ราย คือนางวิไลลักษณ์  

ประฏิภาณวัตร ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 30,650,000 หุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้  :  

1)  “ในอนาคต JTS จะเป็นธุรกิจหลัก (Core business) ของ JAS ได้หรือไม่” 

Chief Financial Officer ตอบว่า  :  “JTS คงจะไม่เป็นธุรกิจหลักของ JAS และโดยสถานะของ JTS เองก็เป็น

บริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว” 

2)  “JAS จะจัดต้ังบริษัทใหม่เพ่ือท าธุรกิจพลังงานสะอาดหรือไม่” 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รักษาการ) ตอบว่า  : “ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดต้ังบริษัทใหม่เพ่ือด าเนินธุรกิจ

พลังงานสะอาด หรือจะให้บริษัทในเครือท่ีมีอยู่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจดังกล่าว” 
 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าว

ปิดประชุม 

  

ปิดประชุมเวลา 11.29 นาฬิกา 

 
 

     ลงชื่อ _____________________________ ประธานในท่ีประชุม 

                                         (นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์)   


